

Đồng 5 USD Mới
An toàn hơn. Thông minh hơn. Bảo đảm hơn.



Bảng Sự kiện

Nhà máy In tiền

Tiền xuất phát từ đây. Từ tháng Hai năm 1862, Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm đối với các thiết kế xuất hiện trên tiền giấy, bao gồm cả các bức chân dung. Bộ trưởng Henry M. Paulson Jr, hiện là Bộ trưởng Bộ Tài chính, đã thông qua bản thiết kế đồng 5 USD mới, sẽ được lưu hành vào ngày 13 tháng 3, 2008.

Thời gian sử dụng. “Vòng đời trung bình” của một đồng 5 USD là 16 tháng lưu hành trước khi được thay thế vì bị mòn và rách.

Số lượng giấy 5 USD. Gần 9 phần trăm tất cả các loại tiền giấy, được sản xuất từ Vụ Tạo mẫu và In tiền thuộc Bộ Tài chính Mỹ, hiện nay là tờ 5 USD.

Ảnh của ai trên tờ 5 USD? Tờ 5 USD hiện thời của Mỹ có chân dung Tổng thống Abraham Lincoln ở mặt trước và Đài tưởng niệm Lincoln ở mặt sau. Những phiên bản trước của tờ 5 USD có hình Tổng thống Alexander Hamilton (1862), Andrew Jackson (1869) và Ulysses S. Grant (1886).

Tổng thống Abraham Lincoln và Sở Mật vụ. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lincoln, hơn một phần ba số tiền tệ lưu hành tại Mỹ là tiền giả. Với sự cố vấn của Bộ trưởng Tài chính vào thời đó, Tổng thống đã lập một ủy ban để giải quyết vấn đề đang lan rộng này. Ủy ban đó được biết đến là Sở Mật vụ Mỹ. Ban đầu, cơ quan này phụ trách việc bảo vệ giá trị tiền tệ của Mỹ, ngày nay nó trở thành một bộ phận trong Bộ Nội an.

Ngân hàng Khu vực thứ 5? Ngân hàng Dự trữ Liên bang tại Richmond là tổng hành dinh của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Khu vực thứ Năm, bao gồm Maryland, D.C., Virginia, Bắc Carolina, Nam Carolina, và hầu hết Tây Virginia. Ngân hàng Khu vực thứ 5 có các chi nhánh ở Charlotte, Bắc California, và Baltimore, Md.

Bạn có tờ năm đô la không? Tờ 5 USD đôi lúc ám chỉ là “năm đô la.” Thuật ngữ này xuất phát từ tiếng Đức/Do thái cổ và có chút liên quan tới từ “số năm” của tiếng Anh, nhưng ngày nay nó ít phổ biến hơn nhiều so với cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.

Xin hãy chỉ sử dụng chân dung của những người đã chết. Từ năm 1866, luật pháp Mỹ cấm sử dụng chân dung của bất kỳ người nào đang còn sống để in trên đồng tiền của Mỹ.

Duy trì sức mạnh. Chân dung các nhân vật lịch sử đã xuất hiện trên đồng tiền của Mỹ kể từ năm 1929.



Đồng 5 USD Mới

An toàn hơn. Thông minh hơn. Bảo đảm hơn.



Bảng Sự kiện

Điều gì ẩn chứa trong tên gọi? Tên riêng “giấy bạc” bắt nguồn từ tên gọi của các Giấy bạc được thanh toán theo yêu cầu, những giấy bạc không có lãi với những viền màu xanh lá cây được Mỹ phát hành vào năm 1861 để hỗ trợ tài chính cho cuộc Nội chiến.

Giá trị lâu dài. Tất cả các loại tiền được chính phủ Mỹ phát hành kể từ năm 1861 đều được coi là hợp pháp và giữ nguyên mệnh giá cho tới ngày nay. Chính phủ Mỹ không bao giờ phá giá đồng tiền của mình.

Tô điểm thêm bằng khuôn mặt phái nữ. Martha Washington là người phụ nữ duy nhất có chân dung được in trên đồng tiền của Mỹ. Chân dung này xuất hiện trên Giấy Chứng chỉ Bạc 1 USD, các số Sê-ri 1886, 1891 và 1896.

Đồng tiền có giá trị lớn nhất. Giấy bạc có giá trị cao nhất từng được in bởi Văn phòng Khắc và In tiền là Giấy chứng nhận Vàng có mệnh giá 100.000 USD, số Sê-ri 1934. Những tờ tiền này không được lưu hành trong quần chúng mà chỉ được phát hành phục vụ cho các giao dịch giữa các ngân hàng Dự trữ Liên bang và Bộ Tài chính Mỹ.

“Chúng tôi Tin cậy Chúa.” Câu khắc này lần đầu tiên xuất hiện trên các đồng tiền đúc của Mỹ vào năm 1864. Gần một thế kỷ sau, Quốc hội mới thông qua làm Khẩu hiệu Quốc gia chính thức, và ngày nay nó được sử dụng theo luật trên cả hai loại tiền giấy và tiền đúc của Mỹ. Việc sử dụng Khẩu hiệu này đã bị phản đối tại tòa án rất nhiều lần trong nhiều năm nhưng đã được ủng hộ thống nhất bởi nhiều phiên tòa khác nhau, bao gồm cả Tòa án Tối cao Mỹ, gần đây nhất là vào năm 1977.

Tái chế “tờ giấy bạc”. Một số giấy bạc đã bị Hệ thống Dự trữ Liên bang loại khỏi lưu hành được thanh toán như một loại văn phòng phẩm tái chế.

Sự bó buộc của Người ký! Khi chính phủ Mỹ ban bố việc phát hành đại trà lần đầu tiên của tiền giấy vào năm 1861, tất cả các loại Giấy bạc được thanh toán theo Yêu cầu đã được ký bằng tay bởi các đại diện của Phòng Đăng ký Bộ Tài chính và Bộ trưởng. Thao tác không có tác dụng thực tế này đã thúc đẩy một pháp chế mới, cho phép chữ ký của Phòng Đăng ký và của Bộ trưởng Tài chính có thể được khắc và in lên đồng tiền. Biện pháp này có hiệu lực với đợt phát hành các sê-ri đầu tiên của Mỹ vào năm 1862.

“1” KHÔNG PHẢI là con số duy nhất. Đồng 1 USD được in nhiều hơn bất kỳ loại mệnh giá nào khác - đồng 1 USD chiếm khoảng 45 phần trăm toàn bộ lượng tiền được Vụ Khắc và In tiền sản xuất ra.



Đồng 5 USD Mới

An toàn hơn. Thông minh hơn. Bảo đảm hơn.



Bảng Sự kiện

Túi đựng tiền “ngoại cỡ”. Số lượng đồng tiền của Mỹ được in hàng năm xấp xỉ 8 tỉ USD đủ để trải vòng quanh đường xích đạo của trái đất hơn 30 lần.

Hàng triệu tờ đô la chất cao tới một dặm. Một đồng tiền cao một dặm sẽ chứa đến hơn 14,5 tỉ tờ giấy bạc.

Mỗi nơi dùng một loại tiền phổ biến khác nhau. Các mệnh giá được sử dụng phổ biến nhất ở Mỹ là đồng 1 USD và đồng 20 USD; trên thế giới đồng 100 USD là phổ biến nhất.

Trọng lượng tiền... Trọng lượng gần đúng của một tờ giấy bạc, không tính đến mệnh giá, là 1 gam. Một cân Anh có 454 gam, vậy một cân Anh tiền giấy sẽ có 454 tờ tiền.

Màu đỏ, màu trắng nhạt và màu xanh. Tiền giấy của Mỹ có màu trung tính gồm 25 phần trăm là sợi lanh (polyester) và 75 phần trăm là vải (cotton). Các sợi tổng hợp màu đỏ và xanh da trời có chiều dài khác nhau được phân bố đồng đều trên toàn bộ tờ tiền.

Chất liệu bền, dai! Bạn sẽ phải gấp đôi một đồng tiền Mỹ 4000 lần trước khi làm nó bị rách.